



หน้าที่ในการชำระภาษีของผู้ค้าประเวณี (Die Steuerpflichten von Prostituierten)

ผู้ค้าประเวณีต้องชำระภาษี โดยไม่ขึ้นอยู่กับการว่าผู้ค้าประเวณีจะทำงานอิสระหรือเป็นลูกจ้าง

รายได้จากการบริการทางเพศจะอยู่ในหมวดภาษีเงินได้ (สำหรับงานอิสระ) หรือภาษีเงินเดือน (สำหรับลูกจ้าง) ยังมีรูปแบบอื่นของภาษีที่สำคัญสำหรับผู้ค้าประเวณี คือ ผู้ที่ทำงานอิสระจะต้องจ่ายภาษีการค้าเป็นต้น

การที่การประกอบอาชีพเป็นแบบอิสระหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทำงานจริง ชื่อเรียกในสัญญาเพียงลำพังไม่เพียงพอสำหรับการจัดเข้าหมวดหมู่ได้ ตัวอย่างเช่นลูกจ้างต้องมีเวลาทำงานที่ตายตัวและได้รับค่าตอบแทนพื้นฐานที่คงที่แม้ว่าจะไม่มีลูกค้าก็ตาม อาชีพอิสระจะรับความเสี่ยงในการประกอบการด้วยตนเอง มีสถานประกอบการเป็นของตนเอง พร้อมทั้งมีอิสระในการกำหนดการทำงานและเวลาการทำงาน

ผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่กรมสรรพากรของแต่ละรัฐหรือที่สำนักงานภาษีในพื้นที่ รวมทั้งสถานที่ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ค้าประเวณีสามารถช่วยเหลือคุณได้ต่อไป

หน้าที่ในการจ่ายภาษีสำหรับลูกจ้าง (Steuerpflicht für Angestellte)

ภาษีเงินเดือนในฐานะภาษีรายได้ (Lohnsteuer als Einkommenssteuer)

ผู้ที่เป็นลูกจ้าง เช่นในสถานค้าประเวณี หรือในบาร์ ในทางภาษีนับว่าเป็นผู้รับจ้างงาน ลูกจ้างต้องลงทะเบียนที่กรมสรรพากรเมื่อเริ่มการทำงานกับผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเก็บภาษีเงินเดือนไว้และส่งให้กรมสรรพากรต่อไป เมื่อสิ้นปีและเมื่อการว่าจ้างสิ้นสุดลง ลูกจ้างจะได้รับใบรับรองการจ่ายภาษีเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหารายได้ (Werbungskosten)

ผู้ค้าประเวณีสามารถนำค่าใช้จ่ายในการทำงานของพวกเขาเช่นเดียวกับลูกจ้างคนอื่นๆ (เช่น ค่าการเดินทางไปอยู่ที่ทำงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสุขภาพที่กรมอนามัย) มานับเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหารายได้เพื่อคำนวณลดหย่อนภาษีได้

หน้าที่ในการจ่ายภาษีสำหรับอาชีพอิสระ (Steuerpflicht für Selbstständige)

ภาษีรายได้ (Einkommenssteuer)

ผู้ที่เป็นผู้ค้าประเวณีอิสระ ทำรายได้ที่ต้องนำมาคิดหักจ่ายภาษี ซึ่งเรียกรายได้นี้ว่าเป็นรายได้จากการประกอบการเชิงพาณิชย์ โดยจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับการประกอบการอื่นๆ นั้นหมายความว่า: ต้องลงทะเบียนเปิดกิจการและยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีรายได้เป็นรายปี พื้นฐานสำหรับระดับภาษีคือกำไร ดังนั้นจึงต้องแสดงรายได้และรายจ่ายทั้งหมด

หากมีรายได้ต่ำ จะใช้ระเบียบผ่อนผันรายได้ขั้นต่ำ และจึงไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้ ในปี 2017 รายได้ขั้นต่ำได้รับผ่อนผันจะอยู่ที่ประมาณ 8,800 ยูโร

ในบางรัฐมีวิธีการที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ค้าประเวณีสำหรับการยื่นภาษี (เช่น วิธีการที่เรียกว่าวิธีการดัสเชลดอร์ฟ)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Umsatzsteuer)

ผู้ค้าประเวณีที่ทำงานอิสระต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตามความจำเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปัจจุบัน 19 เปอร์เซ็นต์) จะไม่ถูกเก็บหากรายได้ในปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าน้อยกว่า 17,500 ยูโร และในปีปัจจุบันคาดว่าไม่เกิน 50,000 ยูโร



ภาษีการค้า (Gewerbesteuer)

ฝ่ายปกครองเขตจะเรียกเก็บภาษีการค้าสำหรับผู้ประกอบการที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้น รวมทั้งผู้ค้าประเวณีที่ประกอบกิจการเอง จะต้องจ่ายภาษีการค้าจากกำไรที่ได้ อัตราภาษีการค้าจะแตกต่างกันในแต่ละชุมชนและจะเริ่มเก็บเมื่อมีกำไรถึงขีดกำไรที่กำหนดไว้ (มากกว่าประมาณ 24,500 ยูโรต่อปี)

ภาษีบันเทิง (Vergnügungssteuer)

ในบางเมืองและเขตจะมีการเก็บภาษีบันเทิงสำหรับการค้าประเวณี ซึ่งสามารถมีผลต่อผู้ค้าประเวณีที่ทำงานอิสระด้วยเช่นกัน ยอดภาษีที่จ่ายจะขึ้นอยู่กับ “จำนวนวันที่มีกิจกรรม” หรือ “พื้นที่ในการจัดกิจกรรม”

การชำระภาษีล่วงหน้า/การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (Steuervorauszahlung/Steuererklärung)

สำนักงานภาษีจะกำหนดภาษีเงินได้และภาษีการค้าที่ต้องจ่ายล่วงหน้า บนพื้นฐานของกำไรที่คาดหวังไว้ หรือกำไรที่ได้ โดยต้องจ่ายภาษีทุกๆ สามเดือน รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องทำการจ่ายล่วงหน้าด้วยความจำเป็น หลังจากสิ้นปีต้องทำการแสดงรายการภาษีรายได้และภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีการค้า เพิ่มเติมตามความจำเป็น จากหลักฐานของการแสดงรายการนี้สำนักงานภาษีจะออกใบรับรองภาษีให้ หากไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มชี้แจงภาษี สำนักงานภาษีจะประเมินกำไรและรายได้